

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption)

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน และปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นแบบธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ คุณธรรม ปรับปรุง จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครอบคลุมประเด็นการประเมินใน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐมีการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุมหรือสัมมนาภายใน องค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้างต้น และนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติ เพื่อ เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน ภาครัฐให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จึงเห็นความสำคัญของการจัดกรรม ฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ด้านทุจริต” เพื่อสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมที่ผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งถือเป็นกา รทุจริตประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจไป แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ ทำให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความ เป็นกลางและเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งทางด้านการเงิน คุณภาพในการให้บริการ ความเป็น ในสังคม ตลอดจนคุณคดียุติธรรม รวมทั้งโอกาสในอนาคตต่อประชาชนส่วนรวมของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักว่าปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นปัญหาคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ และ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดจริยธรรม

๒. ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื่องวัฒนธรรมสุจริตต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือให้หมดไปจาก ภาครัฐ

๓. สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ

เป้าหมาย บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จำนวน ๓๐ คน

วิธีดำเนินการ ๑. จัดทำโครงการ

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติวิธีดำเนินการ

๓. การอบรม

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเนื้อหาในการอบรมที่สำคัญประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีศึกษา ครอบคลุมเรื่องการยกกรณีตัวอย่างจากสถานการณ์จริงมาเป็นประเด็นประกอบการหารือ ถอดบทเรียนและพัฒนา องค์ความรู้ร่วมกัน

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๖

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. บุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน และตระหนักถึงภัยการกระทำดังกล่าว

๒. บุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

๓. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

(นางพันธ์วิรา คงกาล)

ผู้เสนอโครงการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาววสี หวานแก้ว)

ผู้อนุมัติโครงการ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)